

นอกจากนั้นขอให้นักเป็นเงินสดและขอให้ใช้บัตรเครดิตอย่างมากที่สุด เวลาขึ้นแท็กซี่ และเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทิปบริการในภัตตาคาร หรือในสถานที่ต่าง ๆ

สิ่งควรระวังในแง่สุขภาพคือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดทำให้ท้องเสีย หากเป็นโรคท้องเสียที่ไม่รุนแรง ก็สามารถซื้อยามารักษาตามร้านขายยาทั่วไปได้ โดยร้านขายยาแต่ละแห่งจะมีคนขายที่เป็นเภสัชกรที่มีการศึกษาแค่ระดับมัธยมศึกษาเป็นต้องยึดยาป้องกันโรคก่อนออกเดินทางด้วยนี้ไม่จำเป็นแล้ว แต่ควรระวังโรคทางเดินในอากาศมากที่สุดโดยควรดื่มน้ำสะอาดจากขวด และรับประทานอาหารที่มีการหุงต้มหรือต้มมาแล้ว ผู้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากอาจทำสัญญาประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยหรือประกันสุขภาพก่อนเดินทางเพื่อจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในกรณีที่เกิดเจ็บป่วย

หากยังไม่ได้ติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวก่อนเดินทางจากประเทศไทย ผู้เดินทางยังสามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ในอียิปต์เอง ซึ่งมีหลายแห่งขอให้ระมัดระวังไม่ให้บริษัททัวร์คิดเงินมากกว่าที่ควร โดยอาจเปรียบเทียบราคาจากหลายแห่ง

ปัจจุบันอียิปต์นับว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งที่ต้องระวังในอียิปต์ตลอดระยะเวลาการเดินทางคือเรื่องและจ่ายภาษี

ทางเข้าสถานที่สำคัญๆ จะมีเครื่องตรวจอาวุธทุกแห่งและเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบจะมีทั่วไปหมดในขณะนี้อียิปต์ให้ความสำคัญแก่การป้องกันการก่อการร้ายอย่างมากโดยทั่วไปคนอียิปต์ที่มีการศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ และผู้เดินทางทำงานในอุตสาหกรรมหัตถกรรมแม้เพียงไม่กี่คำก็เขาตัวรอดได้ เนื่องจากคนพื้นเมืองโดยทั่วไปไม่ประณามการต้อนรับแขกแต่โบราณแล้ว

คลองนครเขื่อนขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการส่งออก ณ กรุงไคโร
58 Massadak Street, Dokki, Giza
โทรศัพท์ (020) 762-0901, 338-7292
โทรสาร (020) 336-3082
อีเมลล์ thaitcairo@depthai.org.eg

สมาคมนักเรียนไทย ณ กรุงไคโร
8 Floor 1, jamauluddin Street, Jaiyal, Nasr City, Cairo, Egypt

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร (Royal Thai Embassy)

9 tiba Street, Dokki, Giza
โทรศัพท์ : (202) 760-3553-4
โทรสาร : (202) 760-0137, 760-5076
E-mail : royalthai@link.net



หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอียิปต์ เป็นระยะเวลาอันยาวนานโปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกรุงไคโร เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052
จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550

สารบัญารูก่อนเดินทาง

ประเทศอียิปต์
กรุงไคโร



กรมการกงสุล มุ่งบริการประชาชน ISO 9002

ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับอียิปต์ อียิปต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประมาณ 78,887,007 คน ประเทศอียิปต์มีพื้นที่ประมาณ 1,020,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมถึงคาบสมุทรซีนายในทวีปเอเชีย ในขณะที่ยังมีส่วนใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ มีพรมแดนด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศลิเบีย ด้านใต้ติดกับประเทศซูดาน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศอิสราเอล ชายฝั่งทางเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทิศตะวันออกติดกับทะเลแดง ประชากรอียิปต์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ ประมาณ 80,000 ตารางกิโลเมตร และคลองสุเอซ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายซาฮาราและมีผู้อยู่อาศัยอยู่เบาบาง อียิปต์มีชื่อเสียงในด้านอารยธรรมโบราณ รวมถึงอนุสาวรีย์โบราณ ได้แก่ พีระมิด อารามคาร์นัค และหุบเขากษัตริย์ (Valley of the Kings) ปัจจุบันอียิปต์ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเมือง และวัฒนธรรมของโลกอาหรับ อียิปต์เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ในอดีตชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าและกษัตริย์ที่เรียกว่าฟาโรห์ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับอียิปต์โดยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเขตเมืองอเล็กซานเดรีย ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี ซึ่งร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติก อียิปต์มี GDP ต่อหัวประมาณ 4,317 ดอลลาร์สหรัฐ

การท่องเที่ยวมีวิวัฒนาการขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 2,000 - 4,000 ปี ย่อมเป็นสถานที่ ๆ ผู้คนชอบมากที่สุด เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศ ห่างจากกรุงไคโร 1 ชั่วโมง ด้วยเครื่องบินเป็นเมืองที่มีวิหารและอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ประวัติศาสตร์ อียิปต์โบราณเมืองอัสวาน (Aswan) เป็นเมืองที่แม่น้ำไนล์สายที่สุด จากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถบินต่อไปยังอาบูซิมเบล (Abu Simbel) อยู่ที่ทางใต้สุดของอียิปต์เพื่อชมวิหารที่มีรูปปั้นขนาดมหึมาที่สง่าและอันทรงคุณค่า นอกจากนี้ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถไปชมแหล่งน้ำ (Oasis) ที่อยู่กระจัดกระจายในทะเลทรายหลายแห่งด้วย

จากไคโรยังสามารถนั่งรถไฟไปยังท่าอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ห่าง 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของชาวอียิปต์ที่ชาวไคโรที่เมืองนิยมใช้เป็นสถานที่ตากอากาศในช่วงหน้าร้อนความงดงามของเมืองนี้ยังมีซากที่เหลืออยู่ให้ชมทั้งสมัยฟาโรห์รวมถึงศิลปะอิสลามสมัยกรีกโรมัน และอิสลาม นอกจากนี้ยังมีแหล่งมรดกที่สง่างามมาก

คลองสุเอซเป็นคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเทศอียิปต์ระหว่างปรต ซาฮิด มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กับเมืองสุเอซบนฝั่งทะเลแดง ยาว 183 กิโลเมตร ช่วยให้การเดินทวงระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียสั้นลงมากเนื่องจากเรือไม่ต้องเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกาหรือต้องใช้การขนถ่ายสินค้าของบรรดาประเทศเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดง คลองสุเอซแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนเหนือและส่วนใต้โดยมีทะเลสาบเกรทบิทเทอร์ (Great Bitter) เป็นจุดกึ่งกลางปัจจุบันคลองสุเอซไม่จำเป็นต้องมีการกั้นคลอง (canal lock) เพราะระดับน้ำทะเล ระหว่างมหาสมุทรทั้งสองใกล้เคียงกันโดยคลองสามารถรับเรือที่มีน้ำหนักขนส่งได้มากถึง 150,000 ตัน เรือที่กว้างไม่เกิน 16 เมตรสามารถผ่านได้ การเดินทางตั้งแต่ต้นคลองจนถึงจุดสิ้นสุดคลอง ใช้เวลาประมาณ 11 - 18 ชั่วโมง มีทะเลแดงของอียิปต์มีเมืองตากอากาศริมชายภาคที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่ง คือ เฮอจิฟา (Hurgada) และชาร์ม เชลเชค (Sharm Sheikh) ซึ่งสามารถเดินทางโดยเครื่องบินและรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย

ไคโรอียิปต์จะเป็นเมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นสถานศึกษาและศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (Al Azhar University) ซึ่งสนับสนุนแนวคิดอิสลามสายกลางและส่งเสริมการปกครองในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมานาน โดยมีนักศึกษาทั้งชายและหญิงของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประมาณ 2,800 คน (2550) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยประมาณปีละ 80 กว่าทุน รวมทั้งส่งอาจารย์ไปสอนภาษาอารบิกที่ประเทศไทย หลังการเปิดการสอนของมหาวิทยาลัยมีความเด่นชัด คือความอ่อนน้อม สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งมากกว่า 1,100 ปีแล้ว เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์และของโลกอิสลามนอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยอเมริกัน (The American University in Cairo) และมหาวิทยาลัยไคโรซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านตะวันออกกลางและอาหรับศึกษา

การตัดสินใจว่าควรเดินทางไปอียิปต์ในช่วงเวลาไหนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอากาศแตกต่างกันมากเดือนพฤศจิกายนถึงปลายกุมภาพันธ์อากาศจะสบายที่สุดเพราะไม่ร้อน ต้องใส่เสื้อกันหนาวแม้จะมีแดดบ้าง โดยเฉพาะตอนค่ำเมื่อไปชมรายการแสงและเสียง (Light and Sound) ช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาก หากไปอียิปต์หลังจากเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมก็จะดีเพราะถึงแม้อากาศจะร้อนวันแล้วแต่พอตอนได้ ส่วนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะมีบางวันที่จะออกไปข้างนอกได้เฉพาะช่วงเช้าหรือค่ำ เพราะในตอนกลางวันอากาศจะร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส

โดยทั่วไปอียิปต์เป็นประเทศที่ดื่มฟ้าอากาศกำลังสบายอาจจะแห้งไปนิดหนึ่งสำหรับบางคน และฝุ่นจะมากไปหน่อยแต่เมื่อชินชินแล้วจะรู้สึกเป็นสิ่งธรรมดา

ข้อมูลทั่วไป

การเดินทางจากประเทศไทยโดยตรงถึงอียิปต์ มีสายการบินอียิปต์แอร์ซึ่งมีเที่ยวบินไคโร - กรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน และในกลางปี 2550 จะเพิ่มเที่ยวบินเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (บินทุกวัน) หรืออาจบินโดยสายการบินไทย เอมิเรตส์ หรือการเช่าเรือโดยสารการบินไทย เอมิเรตส์ หรือการเช่าโดยต้องแวะที่ดูไบหรือโดฮาหรือที่อื่น ชาวมุสลิมจำนวนมากจะแวะอียิปต์เป็นเวลา 2-3 วันก่อนที่จะต่อไปซาอุดีอาระเบียเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือรอกกลับ

อย่าลืมว่าก่อนเดินทางไปอียิปต์ คนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องพกวีซ่าที่จะคือวีซ่าเข้าประเทศเมื่อยกเว้นโดยขอลี้จากสถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ 6 Las Colinas Building ชั้น 42 ถนนสุขุมวิทซอย 21 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 661-7184 และ (02) 262-0236 โทรสาร 262-0235

ส่วนผู้ทำการค้าขายประสงค์จะให้ผู้ดูแลเกี่ยวกับผู้เข้าอียิปต์ ก็สามารถติดต่อได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร หรืออาจขอเพิ่มเติมได้จาก EBA (Egyptian Business Association) ซึ่งตั้งอยู่ที่

Nile Tower Building, 21 Giza Street Giza
โทรศัพท์ : (02) 573-6030, (02) 573-3020
โทรสาร : (02) 573-7258, 568-1014-7 หรือ
อีเมลล์ : ebe@eba.or.eg

เมื่อถึงอียิปต์แล้วขอให้ยึดหนังสือเดินทางติดตัวเสมอ เพราะจะต้องใช้ในกรณีไปลงทะเบียนที่โรงแรม แลกเงิน รับจดหมาย หรือถูกตำรวจสอบถามเอกสารสำคัญ ๆ ขอให้ถ่ายสำเนาและแยกเก็บจากตัวหนังสือ

อียิปต์มี Internet cafe อยู่ทั่วไปจึงสะดวกในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต

Code โทรศัพท์ของอียิปต์คือ "20"
สกุลเงินอียิปต์เรียกว่าปอนด์อียิปต์ หรือ Egyptian Pound ในปัจจุบัน (เดือนมีนาคม 2550) 1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ 5.79 ปอนด์อียิปต์ซึ่งสามารถแลกได้ที่ธนาคารและแห่งการเงินทางการทั่วทุกแห่งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวควรพกส่วนหนึ่งลงเงินในรูปแบบเช็คเช่นเช็คธนาคารต่าง ๆ เมื่อมีความจำเป็นส่วนอีกครึ่งคิดก็เป็นที่ยอมรับในโรงแรมใหญ่ ๆ ทุกแห่ง หรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง

